

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.57/58 ตลาดรอปัจจัยใหม่ เกาะติดคดียุบพรรคก้าวไกล-ตัวเลขเงินเฟ้อไทย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (7 ส.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 35.57/58 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 35.49 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาค โดยเมื่อคืนนี้ยังไร้ปัจจัยใหม่

ตลาดรอปัจจัยใหม่ในประเทศ ทั้งผลการตัดสินคดียุบพรรคก้าวไกล ซึ่งมองว่าหากมีการยุบพรรคจริง จะทำให้มีประเด็นเรื่องความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้เงินบาทอาจอ่อนค่าได้ นอกจากนี้ ต้องรอดูติดตามดัชนีเศรษฐกิจการค้าเดือนก.ค. จากกระทรวงพาณิชย์ด้วย ซึ่งตลาดคาดว่าเดือนนี้เงินเฟ้อเดือนก.ค. จะอยู่ที่ 0.70%YoY

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.35 - 35.65 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 146.73/76 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 144.74 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0909/0912 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0911 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 35.429 บาท/ดอลลาร์

-“ศาลรัฐธรรมนูญ” นัดชี้ชะตา “พรรคก้าวไกล” ในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่ง “ยุบพรรค” และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรคภายในกำหนด 10 ปี เนื่องจากมีพฤติการณ์กระทำการ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ จากกรณีแก้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

-กระทรวงพาณิชย์ รายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ของเดือนก.ค.67

-“เศรษฐกิจ” ติดตามสัญญาณ เศรษฐกิจถดถอยสหรัฐ “พาณิชย์” หวั่นกระทบส่งออกไทย หากเข้าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำออดเดอร์หดทั่วโลก “นักเศรษฐศาสตร์” ชี้หากเศรษฐกิจสหรัฐเข้าภาวะถดถอยกระทบไทยรุนแรง หวั่นภาวะขาดความเชื่อมั่นชะลอลงทุน และการบริโภค นำไปสู่เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยของจริง กระทบส่งออกไทย ห่วงความเชื่อมั่นกระทบตลาดทุนไทย

-คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) วงเงิน 433 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการกระตุ้นการ ท่องเที่ยวระยะเร่งด่วน (Quick Win) ในช่วงโลว์ซีซั่น เดือน ส.ค.-ก.ย.2567 จำนวน 2 โครงการ

-ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ตั้งเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยในปี 2568 จำนวน 11 ล้านคน กลับไปเท่ากับระดับปี 2562 ก่อนโควิด-19 ระบาด พร้อมตั้งเป้ากระตุ้นการใช้จ่ายสูงชันกว่าปี 2562 ที่รายได้ให้มากกว่า 5.3 แสนล้านบาท แต่ต้องยอมรับว่ากังวลเรื่องของปัญหาด้าน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

เศรษฐกิจ และกระแสของการไม่ใช้เงินในคนรุ่นใหม่ของจีน

- "ภูมิธรรม" เตรียมเรียกประชุม 3 กระทรวง "พาณิชย์-อุตสาหกรรม-สาธารณสุข" หรือรับมือสินค้าจีนดีตลาดไทย เข้มมาตรการ มอก.-อย. ด้าน "ดีอีเอส" ซีแพลตฟอร์ม TEMU จดทะเบียนกับ ETDA แล้ว รับผิดชอบต่อผลกระทบรอบคอบ แรงปิดแอปไม่ได้ ภาคเอกชน จี้รัฐคุมเข้ม ใช้อกฎหมายสแกนลงทุนต่างชาติ

- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐปรับตัวลง 2.5% สู่ระดับ 7.31 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 7.25 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 7.50 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค.

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (6 ส.ค.) ตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิงในเดือนนี้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (6 ส.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำช่วงลบ โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐ (เฟด) และสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

- นักวิเคราะห์จากบริษัท Forex.com กล่าวว่า การที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย.ช่วยให้ราคาทองคำช่วงลบ นอกจากนี้ สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มรุนแรงและลุกลามเป็นวงกว้าง ยังทำให้ทองคำมีความน่าดึงดูดในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยเขาคาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะช่วยหนุนราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับ 2,500 ดอลลาร์ในไม่ช้า

- ซีอีโอของโกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป ینگ์ คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ดำเนินมาตรการฉุกเฉินในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ขณะที่เชื่อว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้

- บรรดานักลงทุนเชื่อว่า ไม่มีแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงก่อนเดือนก.ย. แต่ก็ยังคงคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย.นี้

- นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง ในวันที่ 22-24 ส.ค.นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ โดยการประชุมจะจัดขึ้นในหัวข้อ "Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy" และมีการคาดการณ์ว่านายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดอาจจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้